

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **4486**/SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày **15** tháng 11 năm 2019

V/v tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Lam Kinh.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 7002/SKHĐT-KTĐN ngày 05/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Lam Kinh (sau đây gọi là Nhà đầu tư). Sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ Biên bản kiểm tra thực địa của liên ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, khi Nhà máy đi vào hoạt động sẽ thu hút một lượng lớn lao động (khoảng 3.500 người), góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân trong xã và vùng lân cận. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất chủ trương đầu tư dự án theo đề nghị của Nhà đầu tư.

Nếu được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đề nghị Nhà đầu tư trong quá trình lập và triển khai thực hiện dự án phải đảm bảo chỉ giới xây dựng nằm ngoài hành lang bảo vệ công trình đê điều được quy định tại Luật Đê điều và Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh (hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV: Ở những khu dân cư, khu đô thị và du lịch, hành lang bảo vệ được tính từ chân đê trở ra 5m về phía sông và phía đồng, ở những vị trí khác hành lang bảo vệ được tính từ chân đê trở ra 15m về phía đồng; hành lang bảo vệ đối với cống qua đê được giới hạn từ phần xây đúc cuối cùng của cống qua đê trở ra mỗi phía 50m), nằm ngoài phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại Luật Thủy lợi và Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh (đối với kênh tiêu có lưu lượng dưới 2m³/s, phải cách chân mái ngoài của kênh tối thiểu 2m).

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHTC.



Lê Đức Giang